



Khám bệnh online tại đây

Hotline sức khỏe
0865.776.663

Tư vấn
Miễn phí

Bảo mật thông tin

18 Cách chữa dài bao quy đầu cho nam giới tại nhà hiệu quả

August 27, 2021

Cách chữa dài bao quy đầu cho nam giới hiệu quả hiện nay. Bao quy đầu dài là bệnh lý phổ biến ở nam giới gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bình thường của dương vật và khoái cảm khi quan hệ tình dục. Bao quy đầu dài là tình trạng phổ biến ở trẻ nhỏ, khi nam giới trưởng thành bao quy đầu thường tự tuột xuống. Tuy nhiên ở một số nam giới tình trạng bao quy đầu dài vẫn tiếp diễn và cần tiểu phẫu. Cùng các bác sĩ chuyên khoa tìm hiểu về cách chữa dài bao quy đầu hiệu quả cho nam giới hiện nay.

DÀI BAO QUY ĐẦU LÀ GÌ?

Dài bao quy đầu là tình trạng bao quy đầu trùm kín cả quy đầu và không thể tự lộn ra được. Tình trạng trên không chỉ gặp ở các bé trai, trẻ sơ sinh mà ngay cả ở nam giới đã trưởng thành cũng có thể mắc bệnh.

Dài bao quy đầu có thể gây nguy hại tương đối lớn đối với sức khỏe sinh lý nam giới. Do bao quy đầu quá dài nên dễ làm cho vi khuẩn bội nhiễm ngược dòng làm viêm tiền liệt tuyến, viêm niệu đạo. Hơn thế, nam giới mắc khi bị viêm nhiễm có thể lây sang cho bạn tình thông qua quá trình quan hệ tình dục, gây ra các bệnh viêm nhiễm phụ khoa ở nữ giới. Vì thế, khi phát hiện bản thân bị dài bao quy đầu, nam giới nên nhanh chóng tìm đến các phòng khám chuyên khoa uy tín để được tiến hành điều trị.

NGUYÊN NHÂN GÂY DÀI BAO QUY ĐẦU

Nguyên nhân bẩm sinh: Các bé trai khi mới sinh đều có phần quy đầu và bao quy đầu dính chặt với nhau nhằm bảo vệ dương vật. Tuy nhiên lớp bao quy đầu này sẽ dần tuột xuống theo quá trình phát triển của trẻ. Ở một số trường hợp lớp da này không tự tuột xuống được thì được gọi là dài bao quy đầu bẩm sinh.

Do hậu quả của các viêm nhiễm: Viêm nhiễm ở quy đầu và bao quy đầu có thể hình thành các sẹo khiến cho lớp da bao quy đầu dính chặt vào quy đầu.

Do thói quen kéo da quy đầu: Nam giới khi có thói quen kéo lớp da quy đầu trong thời gian dài sẽ khiến giãn lớp da này gây ra hiện tượng dài bao quy đầu.

TRIỆU CHỨNG CỦA DÀI BAO QUY ĐẦU

Nam giới bị dài bao quy đầu thường có những biểu hiện như sau:

Bao quy đầu trùm lên toàn bộ phần quy đầu. Trường hợp này hệ thống dây thần kinh tập trung trên quy đầu sẽ trở nên vô cùng mất cảm do ít được tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Bao quy đầu dài là khi dương vật cương cứng mà da quy đầu vẫn tiếp tục bao phủ khiến quy đầu dương vật không thể lộ được ra bên ngoài.

Phần da thừa bao trùm gần như toàn bộ quy đầu. Khi ở trạng thái không cương cứng, miệng của quy đầu bị da bao thít lại, nếu cố sức lộn ra có thể khiến phần quy đầu lộ ra ngoài, nhưng không thể tự khôi phục lại vị trí ban đầu mà cần có lực tác động.

Khó khăn trong việc lộn da bao quy đầu do phần miệng của quy đầu rất nhỏ, khiến việc lộn lên lộn xuống rất khó khăn và gây đau.

Khi đi tiểu, phần da bao quy đầu bị chạp lỗ tiểu khiến vùng da bao quy đầu căng tròn, cảm giác đi tiểu khó khăn, hay xảy ra hiện tượng tiểu rất, tiểu ít, tiểu không hết.

Khi bao quy đầu quá dài thường khiến các chất bài tiết phía bên trong da quy đầu không thoát được ra bên ngoài và hình thành cặn trong bao quy đầu khiến vi khuẩn dễ dàng sinh trưởng và gây ra tình trạng phát viêm

Trường hợp bao quy đầu dài và có hẹp nhẹ khiến quy đầu vẫn có thể tụt bao quy đầu ra khỏi quy đầu nhưng khó khăn và có cảm giác bao quy đầu tạo một vòng thắt vào quy đầu. Trường hợp này còn gọi là nghẹt bao quy đầu, do bao quy đầu không tụt xuống được (thường gặp lúc dương vật cương), gây ra ứ dịch phù nề bao quy đầu.

Dài bao quy đầu nếu không được khám và điều trị kịp thời dễ gây nên những bệnh lý nam khoa như: viêm bao quy đầu, viêm nhiễm đường tiết niệu, xuất tinh sớm và nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến vô sinh.

CÁCH CHỮA CHỮA DÀI BAO QUY ĐẦU HIỆU QUẢ

Điều quan yếu trong cách thức điều trị dài bao quy đầu đó là xác định mức độ của bệnh cũng như dạng dài bao quy đầu để thực hành điều trị đúng cách

1. Cách thức chữa dài bao quy đầu giả

Trường hợp này, quy đầu vẫn có thể lộn được ra bên ngoài nên sở hữu thể ko cần sự can thiệp của thầy thuốc, người bệnh với thể tự giải quyết tại nhà bằng những giải pháp như:

Vệ sinh cá nhân thật kỹ, đặc trưng là dương vật và bao quy đầu. Vệ sinh trước và sau khi quan hệ dục tình, hàng ngày trước lúc đi ngủ...

Không cần phải vệ sinh bằng hóa chất gột rửa mạnh, chúng với thể làm cho thương tổn và gây kích ứng đến bao quy đầu

Tiêu dùng đồ lót mang độ rộng vừa phải, chất liệu mềm thoáng, với khả năng thấm hút phải chăng và lưu ý thay quần lót hàng ngày.

Quan hệ dục tình an toàn, phòng ngừa nguy cơ lây truyền các bệnh qua các con phố dục tình

Mặc dù dài bao quy đầu nhái với thể tự giải quyết chữa tại nhà,, nhưng những tác hại của dài qua quy đầu vẫn mang thể xảy ra, vì vậy nam giới nếu cảm thấy cần yếu vẫn nên tới gặp bác sĩ và buộc phải điều trị.

2. Chữa dài bao quy đầu bằng thuốc

Chuẩn bị lột bao quy đầu bằng thuốc:

Thuốc chứa hợp chất Corticosteroid, vệ sinh tay và dương vật sạch sẽ trước khi bôi thuốc.

Thực hiện lột bao quy đầu bằng thuốc:

Bôi thuốc lên vùng da bao quy đầu từ 2-3 lần/ngày. Thực hiện bôi để đặn trong khoảng 4-6 tuần bao quy đầu sẽ tự lột xuống.

Lưu ý: Việc sử dụng thuốc phải theo hướng dẫn của bác sĩ để tránh bị dị ứng hoặc có những tác dụng phụ khác. Ngoài ra để tăng hiệu quả bạn có thể bôi thuốc kết hợp với động tác lột bao quy đầu bằng tay.

3. Lột bao quy đầu

Chuẩn bị trước khi lột bao quy đầu bằng tay:

Trước khi tiến hành bạn cần vệ sinh sạch sẽ tay và dương vật để tránh lây nhiễm vi khuẩn.

Thực hiện lột bao quy đầu bằng tay:

Bước 1: Dùng tay kéo căng da bao quy đầu theo chiều ngang sang hai bên nhằm nong rộng bao quy đầu ra. Làm như vậy từ 2-3 lần/ngày và liên tục trong khoảng từ 1-2 tháng.

Bước 2: Khi bước 1 đem lại hiệu quả, bao quy đầu đã được giãn rộng thì bạn cần tiếp tục thực hiện bước 2. Lúc này bạn dùng tay kéo bao quy đầu về phía trước, sau đó kéo ngược lại phía bụng, khi thấy đau thì dừng lại. Kiên trì thực hiện động tác này trong một khoảng thời gian sẽ đem lại kết quả, bao quy đầu có thể tự tụt xuống được.

Lưu ý: Phương pháp này có thể áp dụng được với cả trẻ em và người lớn. Tuy nhiên khi thực hiện ở trẻ em nên cho bé ngồi trong bồn nước để giảm bớt khó chịu. Đồng thời động tác cần nhẹ nhàng, tránh gây tổn thương vì dễ gây viêm nhiễm.

4. Chữa dài bao quy đầu - cách chữa truyền thống

Chữa dài bao quy đầu bằng bí quyết truyền thống có đặc điểm: thời kì phẫu thuật khá ngắn, chẳng hề nằm viện, thời gian hồi

phục lâu, thương tổn lớn. Sau phẫu thuật người bệnh phải duy trì chế độ nghỉ ngơi, vệ sinh hợp lý để phòng tránh nguy cơ nhiễm trùng hay hoại tử luôn kề cận.

5. Chữa dài bao quy đầu bằng laser

Chữa dài bao quy đầu bằng laser tiêu dùng laser để đốt bỏ đi phần da thừa. Kỹ thuật này giúp bạn giảm thiểu tối đa lượng máu, vết cắt rất nhỏ, nguy cơ nhiễm trùng được giảm tới mức thấp nhất.

Thời gian hồi phục của người bệnh hơi lâu, gây bất nhân thể cho sinh hoạt. Đôi khi người bệnh phải đối mặt với rộng rãi biến chứng nhiễm trùng nếu như không vệ sinh sạch sẽ, đúng cách thức.

CHỮA DÀI BAO QUY ĐẦU TẠI NHÀ HIỆU QUẢ KHÔNG?

Những chuyên gia nam khoa cho biết, việc ứng dụng các phương pháp chữa dài bao quy đầu tại nhà nói trên có thể phần nào cải thiện được chứng bệnh này. Đặc thù, sở hữu các người chỉ bị dài bao quy đầu nhẹ, những bé trai còn ít tuổi thì hiệu quả chữa trị sẽ cao hơn giả dụ bên chỉ thực hiện. Sau 1 thời kì, lớp da bao quy đầu có thể giãn ra và lột xuống một cách thức dễ dàng.

Ngoài ra, những trường hợp với bao quy đầu dài trùm kín hoàn toàn dương vật chỉ cần khoảng dài hoặc lỗ bao quy đầu bé thì hiệu quả chữa trị bằng những cách này thường ko cao. Thậm chí, nó mang thể gây ra các thương tổn cho “cậu nhỏ” nếu như người bệnh thực hành những động tác thô bạo lúc lột da bao quy đầu hoặc bị kích ứng mang thuốc điều trị.

Chính vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo nam giới hoặc các phụ huynh mang trẻ con bị dài bao quy đầu ví như đã ứng dụng các phương pháp trên mà ko đạt kết quả thì nên tới các cơ sở vật chất y tế để thăm khám. Qua xác minh những triệu chứng lâm sàng, thầy thuốc sẽ giải đáp cho người bệnh cách thức chữa trị dài bao quy đầu hợp lý, mang đến hiệu quả tối ưu, đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

5. Cách thức điều trị dài bao quy đầu thật

Kỹ thuật thẩm mỹ bao quy đầu tiên tiến - phương pháp chữa bao quy đầu dài hiệu quả

Cắt bao quy đầu bằng kỹ thuật thẩm mỹ bao quy đầu tiên tiến là phương pháp chữa bao quy đầu dài hiệu quả và nhanh nhất hiện nay. Tuy nhiên không phải phương pháp cắt bao quy đầu nào cũng mang lại hiệu quả tích cực.

Sử dụng các phương pháp cắt bao quy đầu truyền thống có thể để lại những biến chứng. Gây mất thẩm mỹ và tăng nguy cơ viêm nhiễm. Ngược lại sử dụng kỹ thuật thẩm mỹ bao quy đầu tiên tiến sẽ có nhiều ưu điểm vượt trội hơn. Chẳng hạn như:

- ◆ Sử dụng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu để cắt bao quy đầu nên: Giảm đau đớn, giảm chảy máu trong và sau quá trình thực hiện thủ thuật. Vết thương nhỏ, không để lại sẹo nên không gây mất thẩm mỹ.
- ◆ Sử dụng thiết bị y tế hiện đại nên đảm bảo cắt chính xác vùng da thừa đã được đánh dấu từ trước. Tuyệt đối không ảnh hưởng, không xâm lấn đến vùng xung quanh.
- ◆ An toàn tuyệt đối, không ảnh hưởng đến chức năng dương vật và khả năng tình dục sau này.
- ◆ Thời gian thực hiện nhanh, người bệnh có thể về sau khi kết thúc thủ thuật. Không cần nằm viện nên không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, học tập của người bệnh.
- ◆ Hỗ trợ hồi phục nhanh do vết thương nhỏ, không biến chứng và ko tái phát bệnh.

► Nhờ có những ưu điểm nổi bật này mà cắt bao quy đầu bằng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu được đánh giá cao. Xứng đáng là phương pháp chữa bệnh bao quy đầu dài hiệu quả. Nam giới khi cần chữa bệnh nên chọn phương pháp điều trị bệnh này.

KHÔNG CHỮA BỆNH BAO QUY ĐẦU DÀI CÓ SAO KHÔNG?

Bao quy đầu dài là tình trạng lớp da bao bọc bên ngoài quy đầu dương vật phát triển vượt mức bình thường. Lớp da này luôn bao bọc, trùm kín lấy đầu dương vật, khó có thể tự tuột khỏi quy đầu dương vật ngay cả khi cương cứng. Dài bao quy đầu gây nên nhiều phiền toái, bất tiện cho nam giới. Cụ thể:

Gây khó khăn khi đi tiểu, khi quan hệ tình dục vì lỗ niệu đạo, quy đầu dương vật không được để lộ ra. Nam giới phải dùng tay lột lớp da thừa này xuống mới có thể tiểu hoặc quan hệ tình dục được.

Gây khó khăn cho việc vệ sinh dương vật. Mỗi khi rửa phải lột lớp da thừa để rửa sạch sẽ bên trong dương vật.

Tăng nguy cơ viêm nhiễm quy đầu. Bởi vì bao quy đầu quá dài sẽ khiến chất cặn bẩn lắng đọng ở bên trong. Tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại phát triển và gây viêm nhiễm.

Khiến quy đầu dương vật trở nên nhạy cảm hơn do luôn được trùm kín, ít tiếp xúc với tác nhân bên ngoài. Điều này có thể làm tăng nguy cơ xuất tinh sớm.

Tăng nguy cơ ung thư dương vật. Đây là điều được chỉ ra bởi nhiều công trình nghiên cứu khoa học. Những người có bao quy đầu

dài ,hệ thường có nguy cơ mắc ung thư dương vật cao hơn người bình thường.

Bao quy đầu trùm kín dương vật cũng sẽ cản trở quá trình phát triển của dương vật. Khiến cho dương vật dễ bị cong vẹo hoặc không đạt được kích thước tối đa.

Chính vì dài bao quy đầu có những tác hại nguy hiểm như vậy nên bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo bạn nên chữa sớm khi mắc bệnh. Qua đó có thể ngăn chặn, tránh những ảnh hưởng tiêu cực này xảy ra.

PHÒNG KHÁM THÀNH ĐÔ - ĐỊA CHỈ CHỮA BAO QUY ĐẦU DÀI UY TÍN NHẤT

Phòng khám Đa khoa Thành Đô hiện nay đang áp dụng hiệu quả kỹ thuật thẩm mỹ bao quy đầu tiên tiến trong việc điều trị dài bao quy đầu. Khi có nhu cầu chữa dài bao quy đầu bạn nên chọn phòng khám Đa khoa Thành Đô bởi vì:

Bạn sẽ được các bác sĩ chuyên khoa tay nghề cao, nhiều kinh nghiệm trực tiếp thực hiện tiểu phẫu.

Các thiết bị y tế, dụng cụ y tế đều đạt chuẩn và toàn bộ đều mới, hiện đại nhất. Đảm bảo an toàn và chính xác tuyệt đối.

Sử dụng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu và chỉ khâu tự tiêu. Không cần tháo chỉ nên vết thương nhanh lành hơn.

Thực hiện chính xác và an toàn nên kết thúc thủ thuật đảm bảo được tính tự nhiên cũng như thẩm mỹ vùng bao quy đầu.

Điều trị một lần dứt điểm bệnh, tuyệt đối ko tái phát, ít biến chứng.

Ngoài ra chi phí điều trị tại phòng khám luôn được đánh giá là hợp lý. Phòng khám luôn có những chương trình khuyến mại, gói ưu đãi. Giúp bệnh nhân được thăm khám và điều trị bệnh với chi phí tiết kiệm nhất.

Với nhiều năm thăm khám và điều trị bệnh, chữa thành công rất nhiều trường hợp bao quy đầu dài. Phòng khám đa khoa Thành Đô tự hào là cơ sở điều trị bệnh áp dụng thành công nhất kỹ thuật thẩm mỹ bao quy đầu tiên tiến để điều trị bệnh dài bao quy đầu.

Trên đây là **các cách chữa dài bao quy đầu cho nam giới** hiệu quả hiện nay. Nếu bạn còn những câu hỏi cần giải đáp hãy liên hệ với các chuyên gia qua khung chat bên dưới để được tư vấn bệnh miễn phí.



CHUYÊN GIA ĐANG TRỰC TUYẾN ONLINE

Khám bệnh online tại đây

Hotline sức khỏe
0865.776.663

Tư vấn Miễn phí

Bảo mật thông tin

Related Posts

No items found.



CHUYÊN GIA ĐANG TRỰC TUYẾN

ONLINE

Khám bệnh online tại đây

Hotline sức khỏe
0865.776.663

Tư vấn
Miễn phí

Bảo mật thông tin